

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ HẢI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐCNN
Về việc triển khai các biện pháp
khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh
viêm da nổi cục ở trâu, bò

Hà Hải, ngày tháng 4 năm 2021

Kính gửi:

- BCD phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm xã Hà Hải;
- Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể;
- Bí thư chi bộ, Trưởng thôn.

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò đã được UBND xã tuyên truyền và phổ biến rộng khắp trên địa bàn toàn xã, nhưng việc chấp hành công tác phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò của nhân dân chưa thực sự quan tâm, chưa thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch.

Ngày 06/04/2021 UBND huyện đã triệu tập hội nghị khẩn cấp về công tác phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò và có thông báo về tình hình diễn biến dịch bệnh trên đàn gia súc trong toàn huyện. Đến thời điểm hiện tại dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò đã xuất hiện trên địa bàn huyện tại 7 xã: Hà Tiến, Yên Sơn, Lĩnh Toại, Hà Châu, Hà Sơn, Hà Long và Hà Bắc. Dự báo trong thời gian tới tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn huyện sẽ diễn ra phức tạp và lây lan nhanh chóng.

Để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục cho đàn trâu bò trên địa bàn toàn xã. Chủ tịch UBND xã đề nghị Chủ tịch UBMTTQ xã, Trưởng các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội, BCD phòng chống dịch, Trưởng các thôn thực hiện tốt một số nội dung sau.

1. Đối với Ban chỉ đạo phòng chống dịch.

Tăng cường công tác chỉ đạo, nắm chắc diễn biến dịch bệnh và việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò tại các thôn được phụ trách, kịp thời báo cáo về trưởng ban chỉ đạo và UBND xã khi phát hiện có dịch bệnh tại cơ sở phụ trách để có biện pháp xử lý, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

2. Đối với Công chức Văn hoá xã hội, Đài truyền thanh.

Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò dưới nhiều hình thức và phải đến được các hộ chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn toàn xã. Tổ chức phát bài tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Viêm

da nổi cục ở trâu, bò trên hệ thống Đài truyền thanh ngày 3 lần, bắt đầu từ lúc 17 giờ 00 ngày 06/4/2021 đến khi hết dịch.

3. Đề nghị Chủ tịch UBNDTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị.

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động và đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò như: các biện pháp vệ sinh chuồng trại, thực hiện nghiêm túc việc nhốt trâu, bò tại chuồng; không được chăn thả ngoài đồng trong thời gian có dịch.

4. Đối với công chức địa chính NN-XD&MT, cán bộ thú y xã.

Xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND xã trong công tác phòng chống dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò. Điều tra nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh, số lượng tổng đàn trâu, bò trên địa bàn toàn xã. Tham mưu cho UBND xã tổ chức thực hiện tiêm phòng vacxin viêm da nổi cục trâu, bò đảm bảo đúng quy trình và đạt 100% diện tiêm bắt buộc. Kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo và UBND xã những tình huống phát sinh và diễn biến dịch bệnh trên địa bàn toàn xã.

Phối hợp quản lý tốt việc mua, bán, vận chuyển, giết mổ trâu, bò trên địa bàn. Thực hiện việc kiểm soát, lưu thông trâu, bò trên địa bàn xã; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, vận chuyển, trâu, bò trong thời gian có dịch.

Phối hợp với trạm y tế phun thuốc, hóa chất diệt các loại côn trùng trung gian truyền bệnh như ruồi, muỗi, bọ ve... để cắt đứt nguồn lây truyền bệnh.

5. Đối với Trưởng thôn.

Tăng cường công tác kiểm tra diễn biến dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò của thôn, quản lý. Điều tra nắm chắc số lượng đàn trâu, bò của đơn vị mình, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không chăn thả trâu bò ngoài đồng trong thời gian có dịch. Kiểm tra việc đăng ký tiêm phòng và tiêm phòng của các hộ chăn nuôi trâu, bò, tuyệt đối không được lơ là trong công tác phòng chống dịch để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Kịp thời báo về Ban chỉ đạo và UBND xã diễn biến tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò của thôn về đồng chí: Chung Thị Mùi - Công chức ĐC-NN-XD&MT.

6. Đối với các hộ chăn nuôi.

Tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu trường trại chăn nuôi trâu, bò; phun thuốc, hóa chất diệt các loại côn trùng trung gian truyền bệnh như ruồi, muỗi, bọ ve... để cắt đứt nguồn lây truyền bệnh. Báo cáo kịp thời với Trưởng thôn và UBND xã khi phát hiện trâu, bò của gia đình có các triệu chứng của dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc việc nhốt trâu, bò tại chuồng; không

được chẵn thả ngoài đồng trong thời gian có dịch. Thực hiện nghiêm túc việc tiêm phòng vacxin viêm da nổi cục cho trâu, bò của gia đình.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, bất cập; các đơn vị báo cáo về Ban chỉ đạo và UBND xã để kịp thời chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr.ĐU, TTr.HĐND xã (để b/c);
- Lưu: VT, ĐCNN.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Đông